
ร่าง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมวิสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   

ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  2556 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556   
เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 



 - ๒ - 
รายงานการประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2556  
วันศุกร์ที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556  เวลา  10.๐0 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

----------------------------------- 

รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่มาประชุม 
          

1. นายวรโชต ิ สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางนิภา เจนจบธรรม รองประธานสภาฯ 
3. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ 
4. นายช านาญ มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1  อ.เมือง 
5. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
6. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
7. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต 5  อ.เมือง 
8. นายอัคนี พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต ๖  อ.เมือง 
9. นายณัฐวุฒิ พ้ัวช่วย ส.อบจ. เขต 2 อ.หล่มสัก 

10. นายกษพงษ์ ชวาลสันตต ิ ส.อบจ. เขต 3  อ.หล่มสัก 
11. นางฐิตินันท์ พ้ัวช่วย ส.อบจ. เขต 4  อ.หล่มสัก 
12. นางสาวจิราพร เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5  อ.หล่มสัก 
13. นายดิลก ประทุมทอง ส.อบจ. เขต 1  อ.วิเชียรบุรี 
14. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
15. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
16. นายสถาพร อาสมาน ส.อบจ. เขต 1  อ.หนองไผ่ 
17. นางสาวพรพรรณ์ นิลมุด ส.อบจ. เขต 3  อ.หนองไผ่ 
18. นายสมพงษ์ มาลากรณ์ ส.อบจ. เขต 4  อ.หนองไผ่ 
19. นายประภาส รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1 อ.บึงสามพัน 
20. นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล ส.อบจ. เขต 2  อ.บึงสามพัน 
21. นายจ าเริญ สุวรรณี ส.อบจ. เขต 1  อ.ศรีเทพ 
22. นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2  อ.ศรีเทพ 
23. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มเก่า 
2๔. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย์ ส.อบจ. เขต 2 อ.หล่มเก่า 
25. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ส.อบจ. เขต 2  อ.ชนแดน 
26. นายสมคิด รนินาศักดิ์ ส.อบจ. เขต 1 อ.วังโป่ง 
27. นายอบ แสงนก ส.อบจ. เขต 1 อ.น้ าหนาว 
28. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ ส.อบจ. เขต 1 อ.เขาค้อ 

 
 

/รายชื่อฝ่ายนิติบัญญัติ… 



 - ๓ - 
รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่มาประชุม 

 

1. นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต 4 อ.เมือง       หมายเหตุ: ลากิจ 
2. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มสัก    หมายเหตุ: ลากิจ 
3. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร  ส.อบจ. เขต 2 อ.วิเชียรบุรี  หมายเหตุ: ลากิจ 

 
รายช่ือฝ่ายบริหารที่เข้าประชุม 

 
1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
3. นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นายเสถียร อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายพันค า เจริญสุข ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
9. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. นางสายชล สุนทร ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นายส ารวย เจอะแก่นหอม ผู้อ านวยการกองช่าง 
14. นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15. นายวิโรจน ์ เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
16. นางชุติมา ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางกมลวรรณ นามวงษ์  หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
18. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
19. นายอรรณพ พรหมเศรณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
20. นางวิไลพร ชะนะภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
21. นางไพศาล พรหมเศรณี หัวหน้าฝ่ายการประชุม  
22. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
23. นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
24. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
25. นายชูศักดิ์ ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
26. นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
27. นายชนะ จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
28. นางบุญสิตา ค ามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
29. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
30. นางนงเยาว์  ฉวีแปลง เจ้าพนักงานธุรการ 4 

 
/รายชื่อฝ่ายบริหาร... 

 



 - ๔ - 
รายช่ือฝ่ายบริหารที่เข้าประชุม 

 
31. นางอรวรรณ งามนิล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
32. นางสุจิตรา เอ้ือนยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 
33. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
34. นายดนัยฤทธิ์ พิลา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 
35. นายธณัฒพร  จันทร์จอม ช่างไฟฟ้า 
36. นางสาวพร้อมพันธ์ เธียรทิพย์วิบูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
37. นางสาวณัฐชยาน์ ทัดช่อม่วง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
38. นางสาวสมถวิล อรรถพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
39. นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
40. นางสาวณัฏฐปวีร ์ อนุวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
41. นายอาทิตย์ ทวีสวย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 
รายช่ือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด/องค์กรอิสระ/องค์กรเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น /ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุม 

 
1. นายเอนก นาควิจิตร นายกเทศมนตรีต าบลวังชมภู 
2. ร.ต.ต.ชัยประคอง นิลเหล็กเพชร รอง สว(ป) สภเมืองเพชรบูรณ์ 
3. ร.ต.ต.สมศักดิ์ นาคพิน รอง สว(ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์  
4. นางสาวบุญยมาศ สิงคชาติ ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาธิปไตย 
5. นายสุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน 
6. นางลาวัณย ์ วุฒิสินอักษรา ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
7.  นายสายบัว บุญเขต ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรบูรณ์โพสต์ 
8.  นางรุ่งนภา กองตา ผู้สื่อข่าว นสพ.ฐานทองธุรกิจ 
9. นายอาทิตย์ กองตา ผู้สื่อข่าว นสพ.ฐานทองธุรกิจ 

10. นายอารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวสด 
11. นายก าแหง กลิ่นเทศ ผู้สื่อข่าว นสพ.หลักเมือง 
12. นายพันค า เทศประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าว นสพ.ชาติไทย 
13. นายสมชาย ค าพุฒ ผู้สื่อข่าว นสพ.ชาวไท 
14. นายประเทือง ลี้สุวรรณ ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไทยนิวส์ 
15. นายพิษณุ พรหมศร ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์เคเบิ้ลทีวี 

 
 
 

 
 
 

 
/ระเบียบวาระ... 

 



 - ๕ - 
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ครั้งที ่ 2 ประจ าปี  2556  
วันศุกร์ที่  20  เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
- รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2556     
  เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2556 จ านวน 22 หน้า  
- รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2556  
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จ านวน 20 หน้า ได้น าข้อมูลเผยแพร่ผ่าน  
   เครือข่าย Internet ภายใต้ Website ชื่อ    
   http://www.phetchabunpao.go.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 3.1 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
 3.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ 
4.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
      งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      
      (วาระที่หนึ่ง) 

 
ระเบียบวาระที่ 5

  
เรื่อง อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงาน... 
 

http://www.phetchabunpao.go.th/


 - ๖ - 
รายงานการประชมุวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   

   ครั้งที่  2  ประจ าปี  2556  
วันศุกร์ที ่  20  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556  เวลา  10.๐0 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา   10.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯ  
นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์ 

    ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มาลงชื่อเข้า 
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาฯ ท่านวรโชติ 
สุคนธ์ขจร  จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  
ขอกราบเรียนเชิญครับ...  ขอเชิญรองประธานสภาฯ ท่านนิภา เจนจบธรรม 
ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานที่ประชุมครับ  
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง  เรียกประชุม
วิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่  2  ประจ าปี  2556 
      ด้วยฝ่ายบริหารได้ยื่นค าร้องต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ญัตติส าคัญเร่งด่วน และ
ปรึกษาหารือข้อราชการส าคัญเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าญัตติดังกล่าวมีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน 
และต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่นอกสมัยประชุม
สามัญประจ าปี เพ่ือให้การประชุมสภาฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 36 (1)  
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประกาศเรียก
ประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  
2556 มีก าหนด  7 วัน นับตั้งแต่วันที่  19  กันยายน  2556 เป็นต้นไป 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19  กันยายน 2556  
ลงชื่อนายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ล าดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ   

ประธานที่ประชุม 
นายวรโชติ สุคนธ์ขจร 
ประธานสภาอบจ.พช. 
 

     เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  รองนายกฯ ที่ปรึกษา
นายกฯ เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด ผู้อ านวยกองทุกกอง  
ข้าราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงได้เรียกและนัดประชุม สมัยวิสามัญ  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2556  ในวันนี้  
     เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นไปด้วยความ 

/เรียบร้อย... 



 - ๗ - 
เรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  จึงขอให้สภาอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ ได้ท าหน้าที่ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
วิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2556  
ณ บัดนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

        ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        ตามที่สภาฯได้มีมติให้ความเห็นชอบกู้เงินโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้
ห้องสมุดมีชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 แห่ง  
ในคราวประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2555 ไปแล้วนั้น กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้มีมติให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอชนแดน อ าเภอ
วิเชียรบุรี และอ าเภอหล่มสัก เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน
เงิน 60,356,340.- บาท แล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 รายละเอียด
ตามส าเนาแจกที่ประชุมแล้ว 
 

  รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

        ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
         2.1 รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี        
               2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556  จ านวน 21 หน้า 
         2.2 รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
               2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จ านวน 19 หน้า ได้น าข้อมูล   
                 เผยแพร่ผ่าน เครือข่าย Internet ภายใต้website  
                 ชื่อ http://www.phetchabunpao.go.th   เป็นการล่วงหน้าแล้ว  

                    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญนะครับ.....ถ้าไม่มี      

จะขอมติที่ประชุมสภาฯนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1   ประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 5 
สิงหาคม 2556    ยกมือด้วยครับ.....ครบทุกท่านนะครับ 
 

เห็นชอบ         27            เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -              เสียง 
งดออกเสียง      -              เสียง 
          สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัย
ที่สอง ครั้งที่ 2   ประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2556    ยกมือด้วย
ครับ.....ครบทุกท่านนะครับ 
 

เห็นชอบ         27            เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -              เสียง 
งดออกเสียง      -              เสียง 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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           ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
          3.1 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
          3.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          เชิญคณะกรรมการรายงานทีละคณะ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ 

นายดิลก ประทุมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานที่ประชุม 
 

          กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามท่ี คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ประกอบด้วย  
          1. นายเกรียงศักดิ์   พิชิตกวิน ประธานกรรมการ  
          2. นายประภาส     รุ่งเจริญกิจ กรรมการ 
          3. นางสาวจันทนา  วัฒนกิตานนท์ กรรมการ 
          4. นายสมคิด        รินนาศักดิ์ กรรมการ 
          5. นายดิลก          ประทุมทอง กรรมการ 
          6. นางสาวพรพรรณ ์นิลมุด กรรมการ 
          7. นางสุภาวดี        เพ็งธงชัย กรรมการและเลขานุการ  

 

          ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น กระผม นายดิลก ประทุมทอง ต าแหน่ง กรรมการ ในฐานะที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการฯ  ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ  
ดังนี้  
                  1. ประชุมในสมัยประชุม  จ านวน 1 ครั้ง คือประชุมครั้ง 1/2556  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ถึงวันอังคารที่ 6 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30 น. สรุปผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ได้ดังนี้  
          1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอค าแปรญัตติ 
จ านวน 5 คน โดยแปรญัตติปรับลดและแปรญัตติตัดทั้งโครงการ จ านวน 41 
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 34,770,520 .- บาท  
          2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอค าแปรญัตติเพ่ิม
โครงการใหม่ และเพ่ิมงบประมาณ จ านวน 15 รายการ เป็ นเงินทั้งสิ้น 
34,770,520.- บาท  
          2. ประชุมนอกสมัยประชุม ไม่มี จึงน าเรียนเสนอต่อสภาฯ มาเพ่ือทราบ 
 

         ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ ร่ า งข้ อบัญญัติ ฯ   คณะที่  2 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญครับ 

/นายพงษ์พันธ์... 
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นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล          กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ประกอบด้วย  
        1. นางสาวอภิรดี    พรพฤฒิพันธุ์           ประธานกรรมการ  

        2. นายช านาญ        มีวันเนือง           กรรมการ 
        3. นายอัคนี           พรพฤฒิพันธุ์           กรรมการ 
        4. นายสมพงษ ์       มาลากรณ์           กรรมการ 
        5. นายพงษ์พันธ์      วิภาจักษณกุล           กรรมการ 
        6. ว่าที่ร.ต.ชชัวาลย์   รกัหาญ           กรรมการ 
        7. นางสาวพรพรรณ ์  นิลมุด           กรรมการและเลขานุการ  

 

        ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 33 และข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่นกระผม นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ต าแหน่ง กรรมการ 
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ  ขอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการฯ ดังนี้  
         1. ประชุมในสมัยประชุม จ านวน 1 ครั้ง คือ ประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕6 
เมื่อวันที่  4 กันยายน  2556 เพ่ือพิจารณาตรวจร่างบันทึกรายงานการประชุม
สามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมัยที่สอง ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 และประชุมสามัญ สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2556 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขร่างบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
        2. ประชุมนอกสมัยประชุม ไม่มี จึงน าเรียนเสนอรายงานสภาฯ มาเพ่ือ
ทราบ  
 

ประธานที่ประชุม         ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ไม่มีการลงมติ  
 

      ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ 
      4.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(วาระท่ีหนึ่ง) 
 

     เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานที่ประชุม 
 

 
 
 
ปลัดอบจ.พช. 
นางนฤมล  วรกมล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
     ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
     ข้อ 49  ญัตติ ร่ างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว      
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย  
      ขอเชิญประธานที่ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

      การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
2556 ในวันนี้ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ต่อไป 
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ   
 

      กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล วรกมล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติขอความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ไปแล้ว นั้น 
      บัดนี้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจ าเป็น 
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้น
ของประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 200,124,715.20 บาท ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 
200,116,028.60 บาท 
      บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

/ด้านบริหาร... 
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ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม: 
 
 
 
 
 

ประธานที่ประชุม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  
แผนงานสาธารณสุข    
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน    
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
งบกลาง 

ยอดรวม 
รวม 
ยอดรวม 
รวม 
รวม 
 
รวม 
 
รวม 
ยอดรวม 
 
รวม 
ยอดรวม 
รวม 

    2,622,900  
     2,622,900 
  82,695,900 
  35,473,400 
  39,022,500 
 
    5,200,000 
 
    3,000,000 
 113,000,000 
 
 113,000,000 
 1,797,228.60 
 1,797,228.60 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

      รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 200,116,028.60 บาท  
      เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจ าเป็นต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้น
ของประมาณการรายรับ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

     ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้แถลงญัตติต่อสภาแห่งนี้ มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญได้นะครับ....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ผมจะ
ขอมตทิี่ประชุม ต่อสภาแห่งนี้ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ในวาระที่หนึ่ง ยกมือด้วยครับ...ครบ 
ทุกท่านนะครับ 
 

เห็นชอบ         27            เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -              เสียง 
งดออกเสียง      -              เสียง 
 

    ขั้นตอนต่อไปจะให้สมาชิกเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   
 ขอเชิญครับ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน 
 

นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน     กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภาเขต
อ าเภอวิเชียรบุรี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 45 การก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีสภาฯมีมติรับหลักการ ขณะนี้
เวลา 11.00 นาฬิกา ผมขอเสนอให้ผู้ที่จะเสนอค าแปรญัตติยื่นหนังสือล่วงหน้า 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556  เวลา 12.00 น.  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

/ประธานที่ประชุม... 
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ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ส.อบจ.เกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน ได้เสนอก าหนดระยะเวลาให้ยื่นค าแปรญัตติ  
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 
2556 เวลา 12.00 น. มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่.. ถ้าไม่มี
ขอประกาศว่าก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขณะนี้เวลา 11.05 น. ไปจนถึงวันจันทร์ ที่ 23 
กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.  
      ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่ได้แต่งตั้งไว้ในคราวประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้   
     1. นายเกรียงศักดิ์   พิชิตกวิน            ประธานกรรมการ 
     2. นายประภาส      รุ่งเจริญกิจ          กรรมการ 
     3. นางสาวจันทนา    วัฒนกิตานนท์     กรรมการ 
     4. นางสาวพรพรรณ์   นิลมุด              กรรมการ 
     5. นายสมคิด     รินนาศักดิ์               กรรมการ 
     6. นายดิลก      ประทุมทอง              กรรมการ 
     7. นางสุภาวดี   เพ็งธงชัย                  กรรมการและเลขานุการ 
     ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอก าหนดวันแปรญัตติฯ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักดิ 

นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน 
 
 
 
 
 

ประธานที่ประชุม 

     กราบ เรี ยนท่ านประธานสภาที่ เ คารพ กระผมนาย เกรี ย งศั กดิ์  
พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ จากอ าเภอวิเชียรบุรี สืบเนื่องจากที่สภาฯได้ลงมติให้
เสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 
เวลา 12.00 น. ไปแล้วนั้น ผมขอนัดคณะกรรมการฯ เพ่ือประชุมพิจารณา 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2556 ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
    

        คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เสนอนัดประชุมเพื่อพิจารณาตั้งแต่เวลา 
13.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
สมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติ ขอเชิญได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว นะครับ 
 

     ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  

ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

 

    เนื่ องจากการพิจารณาร่ างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
วาระที่สอง และวาระที่สาม จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แล้ว จึงแจ้งขอนัดประชุม
สภาฯในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอเชิญสมาชิกสภาพูดคุยได้ในวาระอ่ืน 
ๆ เชิญ ส.อบจ.นิภา 
เจนจบธรรม  

นางนิภา  เจนจบธรรม      กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อยากจะ
เรียนท่านฝ่ายบริหารว่า อบจ. จัดงบไปประมาณ 100 กว่าล้าน เพ่ือซื้อ
เครื่องจักรขุดเจาะบ่อบาดาลแต่ละต าบล บางครั้งรอกันเป็นปีๆ แล้ว แต่ก็ยัง 

/ไม่ได้... 
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ไม่ได้ ท่านนายกก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของประชาชน ท่านจึงได้ด าเนินการ
จัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 3 คัน และซื้อรถซ่อมถนนส าเร็จรูปด้วย  
ดิฉันขอเรียนถามทางฝ่ายบริหารว่า เรื่องของบุคลากรที่จะด าเนินการตรงนี้ 
ท่านเตรียมบุคลากรไว้พร้อมหรือยัง ดิฉันอยากให้ฝ่ายบริหารจัดเตรียมเรื่องนี้
ให้พร้อม พอเครื่องจักรมาถึง เราสามารถด าเนินการได้ เพราะเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะต าบลห้วยโป่งที่อยู่ในพ้ืนที่ของดิฉันรอมา
เป็นปีแล้วค่ะ ถ้าเราเสียงบประมาณไปมากขนาดนี้ ดิฉันก็อยากให้คุ้มค่าและให้
ได้งานมากที่สุด ให้สมกับงบประมาณที่เราได้ลงทุนไป เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้มากท่ีสุดค่ะ  
 

ประธานที่ประชุม      ขอบคุณ ส.อบจ. นิภา เจนจบธรรม ผมจะให้ท่านสมาชิกได้พูดคุยและ
สอบถามก่อน และจะให้ท่านนายกตอบในคราวเดียว เชิญ ส.อบจ.สุภาวดี  
เพ็งธงชัย ครับ  
 

นางสุภาวดี เพ็งธงชัย      กราบเรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุภาวดี เพ็ง
ธงชัย สมาชิกสภาเขต 1 อ าเภอหล่มเก่า จากข้อบัญญัติเพ่ิมเติมนี้ ดิฉันเห็น
ด้วยกับท่านนายกเป็นอย่างยิ่ง ที่จะจัดซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่ง น่าจะไม่
เพียงพอ ในส่วนของเรื่องรถซ่อมถนนส าเร็จรูป ซื้อ 2 คันหรือคะ อบจ. สาขา
เรามี 3 แห่ง ดิฉันอยากให้ท่านนายกได้พิจารณาซื้อเพ่ิม เพราะว่าถนนที่ถ่าย
โอนให้ อบต. เกือบทุก อบต. ไม่ได้รับงบประมาณ เพ่ือไปซ่อมแซม วันนี้
ถนนลาดยาง กลายเป็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เหมือนถนนที่หมดสภาพแล้ว 
เพราะว่า 1. เป็นทางสัญจรที่ท าให้ชาวบ้านเกิดความสะดวกรวดเร็ว 2. เป็น
เส้นทางถ่ายเทสินค้าการเกษตร แต่ดิฉันได้เห็นว่าจัดซื้อ 2 คัน ดิฉันก็ดีใจแล้ว
ค่ะ ดิฉันขอให้ท่านนายกพิจารณาจัดซื้อให้ทั้ง 3 อบจ.สาขาค่ะ  
 

ประธานที่ประชุม      ส.อบจ. สุภาวดี เพ็งธงชัย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักร มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่... ถ้าไม่มีจะได้เชิญฝ่ายบริหารตอบนะครับ เชิญท่าน
นายกครับ  

นายก อบจ.พช. 
(นายอัครเดช ทองใจสด) 

     กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ 
น าเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยัง ส.อบจ. นิภา เจนจบธรรม  เรื่องรถขุด
เจาะบ่อบาดาล เราได้ตั้งงบประมาณในการซื้อในปีงบประมาณ  2557 ซึ่ง
ท่านสมาชิกก็ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ไปแล้วจ านวน 1 คัน 
วันนี้เราได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมฯ ซื้อเพ่ิมอีก 2 ตัน ที่ ส.อบจ. นิภา 
พูดถึงเรื่องบุคลากร ซึ่งจะต้องมีพนักงานประจ าเครื่องจักร ผมได้สั่งการให้กอง
ช่างเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดบุคลากรเพ่ิม ซึ่งเราก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในปี 2557 เพ่ือจ้างพนักงานจ้างเพ่ิม บุคลากรที่จะออกไปควบคุมเครื่องจักร
ชุดใหม่ ต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัท ซึ่งกองช่างได้ประสานงานกับบริษัท
เครื่องจักร จะมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าอบรมใช้เทคโนโลยี 
ซึ่งเครื่องจักรตัวใหม่นี้เป็นเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากกว่าชุดเก่าที่เรามี มี
เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เราต้องส่งบุคลากรของเราไป
อบรม เพ่ือควบคุม 

/ให้เกิดประโยชน์... 
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอน าเรียนส.อบจ.นิภา เจนจบธรรม ไว้ในเบื้องต้น 
ส่วนที่ ต.ห้วยโป่งรอมาเป็นปีแล้ว แต่ที่ ต.นาเฉลียง เครื่องจักรก็เพ่ิงไปท างาน
มา ส.อบจ.เรามีทั้งหมด 30 คน และเครื่องจักรก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับ เราต้อง
เข้าใจลูกน้องด้วย เครื่องจักรเราเสียน้อยที่สุด แทบจะไม่ได้ซ่อมเลย เครื่องจักร
เราก็ไม่หยุดในการท างาน แต่สภาพของเครื่องจักรก็อาจจะถดถอยไปบ้างใน
เรื่องของคุณภาพ ก่อนนี้เครื่องจักรชุดนี้สามารถขุดเจาะได้ถึง 300 เมตร แต่
วันนี้ความหย่อนยานของเครื่องจักร จะเจาะได้สูงสุดประมาณ 200 เมตร แต่
ก็ช่วยแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนได้มากพอสมควร แต่ไม่ เพียงพอตาม
ความต้องการของประชาชน วันนี้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ ามาก เครี่องจักร
ของอบจ.ไปเจาะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ผมอยากน าเรียนว่า ผม
ตระหนักเรื่องนี้เป็นส าคัญ และโดนต่อว่าเรื่องนี้มากที่สุด วันนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล แทบทุกต าบลนะครับ ให้ความร่วมมือดีมากในเรื่องของการอุดหนุน
ค่าน้ ามัน และค่าอุปกรณ์ เราก็บริการเจาะฟรี ส่วนเครื่องจักรชุดใหม่  ๆ ที่เรา
จะมีจ านวน 3 ชุดนี้ เท่ากับเรามีเครื่องจักรเพ่ิม เป็นจ านวน 4 ชุด ในการที่เรา
จะไปบริการดูแลพ่ีน้องประชาชนเป็นศูนย์ทั้ง 3 ศูนย์ และในจุดที่ อบจ.ตั้งอยู่ 
ในส่วนของ ส.อบจ. สุภาวดี เพ็งธงชัย เรื่องรถซ่อมถนนส าเร็จรูป ซึ่งเราก็ไม่
เคยมีใช้มาก่อน ก็ได้ให้ท่านประธานสภา ได้ไปดูงานที่ อบจ. พิษณุโลก ที่เขาได้
ซื้อเครื่องจักรมาแล้ว ที่อบจ.นครสวรรค์ ไปดูมาแล้วก็ใช้ได้ดี แต่จะเป็นปัญหาก็
คือ ทุกอย่างจะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นพนักงานเรา ในปีแรกจะเป็น
อุปสรรคในการท างานพอสมควร เนื่องจากความคล่องตัวในการใช้ ค่อนข้าง
ยากหน่อย เราจะพยายามคัดสรรบุคลากรที่ไปควบคุมรถซ่อม ต้องใช้ผู้มี
ประสบการณ์หน่อย และพนักงานขับต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ด้วย ใช้
พนักงาน 2 คนในการซ่อม และสิ่งที่ผมคิดว่าจะได้รับความร่วมมือจาก อบต. 
มากที่สุดคือเรื่องวัสดุต่าง ๆ ที่ อบต. จะต้องเป็นผู้จัดซื้อ เราจะเป็นผู้สนับสนุน
เครื่องจักรให้ ในส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เราจะต้องดูแลท านุบ ารุงบ้าง ก็จะตั้งใน
งบของ อบจ. ไว้ ซึ่งเราตั้งไว้ในงบกลางอยู่แล้ว ก็คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้พ่ี
น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้พอสมควร ปัญหาที่เราประสบพบกันอยู่ทุกวันนี้ ก็
เป็นปัญหาที่ทั้งประเทศประสบเหมือนเรา คือไม่ได้รับเงินถ่ายโอนค่าซ่อมแซม
ถนน มาให้แม้แต่อบต.เดียว หรือ อบจ.เดียว เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ปีหนึ่ง
ประมาณหมื่นล้าน ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ไม่เคยส่งงบมาให้เราซ่อมเลย 
ฉะนั้นก็เป็นปัญหาที ่อบต. ร้องขอมาที่ อบจ. เราก็ไปซ่อมให้แทบไม่ไหว ล่าสุด
ได้ไปรื้อถนนลาดยางเก่าที่บ้านหนองไม้สอเป็นถนนลาดยางของทางหลวง
ชนบทที่ถ่ายโอนให้เรา แล้วเป็นถนนที่รถวิ่งไม่ได้เลย ถนนเสียไปหมดเลย 
ชาวบ้านขอให้ขูดออก ผมก็มอบหมายให้กองช่างด าเนินการไปขูดออกทั้ง
หมดแล้วก็บดอัดใหม่ แล้วกลายเป็นถนนหินคลุกไปนะครับ เขาพึงพอใจกว่า
ถนนลาดยางแบบเดิม เราต้องหาวิธีแก้ไปแบบนี้ ส.อบจ.ท่านใดที่พบปัญหาที่
ท่านแก้ไม่ไหว ให้เข้ามาปรึกษากันและแนะน าเขาแบบนี้ คือเราไม่สามารถที่จะ
หางบลาดยางไปให้เขาได้ อย่างน้อยก็คือ ถ้าไม่ไหวแล้ว อบต.คุณมาประชุมกัน 
แล้วเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ไหม เรารื้อถนนลาดยางออกให้หมดแล้วอัดบดใหม่ 
ถ้า อบต. เขามีงบประมาณเรื่องน้ ามันให้เรา  

/เราก็ยินดี... 



 - ๑๕ - 
เราก็ยินดี ที่จะไปท าให้หรือบางเส้นที่จ าเป็นจริง ๆ เราก็อาจจะใช้งบในส่วน
ของ อบจ.เราก็ได้ เราก็คุยกันเป็นราย ๆ ไป เพราะว่าบาง อบต. นายกก็ไม่ช่วย
เลย คือจะให้เราท าอยู่ฝ่ายเดียว ซึ่งคิวที่เขาช่วยเราโดยที่เขาอุดหนุนน้ ามันเรา 
เราก็ไปช่วยเขาไม่หมดอยู่แล้ว ประเภทที่ว่าฟรีแล้วจะแซงคิวด้วย ผมเหนื่อย
มาก ทุกครั้งก็แซงเพราะว่า ส.อบจ. มีศักยภาพสูง แต่บ่อที่ไปเจาะให้ ส.อบจ.
นิภา ถือได้ว่าเป็นบ่อสาธารณประโยชน์จริง ๆ ใช้ได้มาถึงนายมและระวิง เวลา
เขาขาดน้ า ซึ่ งตรงนั้นได้น้ ามากจริง  ๆ ล่าสุดเราไปเจาะที่ เพชรละคร  
2 บ่อ น้ าก็ยังไม่พอใช้ แต่เราจะเจาะให้ได้ทุกที่ก็เป็นไปไม่ได้ ขณะนี้ไปเจาะที่
ลาดแค เสร็จจากลาดแค ก็จะไปนายม  เสร็จจากนายมก็จะไปเจาะที่ห้วยโป่ง 
ยังมีของ ส.อบจ.เกรียงศักดิ์ พิชิตกวินอีกนะครับ ที่น้ าร้อน ผมก็ยินดีนะครับ 
ตรงไหนที่เราสามารถแบ่งเบาภาระกันได้ผมก็ยินดี แล้วเครื่องจักรถ้าใช้แล้ว
เป็นประโยชน์สูงสุดและแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนในภาพรวมได้มากที่สุด
เรามีงบประมาณเราก็จะซื้ออีก ผมขอทดลองในเบื้องต้น ขณะนี้มีจังหวะดี ที่
เรามีภาษีทองค าเข้ามาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะมีงบประมาณเข้ามา
ขนาดนี้ แต่ปีหน้าก็คงจะไม่ได้ขนาดนี้ ก็ให้ท่านประธานสภาท่านวรโชติ สุคนธ์
ขจร ไปสอบถามดูแล้ว ก็คงจะลดไปจากเดิมมากพอสมควรนะครับ ก็ไม่เป็นไร
ครับ ก็ยังดีกว่า เพราะว่าเราเคยได้ภาษีน้ ามัน 100 ล้านบาท ปีนี้เราได้แค่ 14 
ล้านบาท เป็นอะไรที่มาทดแทนกันพอดี ก็ท าให้เราขับเคลื่อนไปได้ ก็คงอธิบาย
ให้ ส.อบจ.ทั้งสองท่านทราบเพียงแค่นี้ ขอบคุณมากครับ  
 

ประธานที่ประชุม      ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯทั้งสองท่านได้รับทราบ  
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน 

นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน      กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมมีเรื่องฝากถึงท่านนายก ผมขออนุญาต
ข้ามเขตไปอ าเภอศรีเทพนะครับ ส.อบจ.ศรีเทพคงไม่ว่ากัน เพราะว่าผมไปดูมา
จริง ๆ ก็คือ บ้านหนองบัว ต าบลนาสนุ่น ท่านนายกได้ส่งเครื่องจักรขุดเจาะบ่อ
บาดาลไปเจาะที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ขุดเจาะไป 230 เมตร ก้านบัว
หมดแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้น้ า แล้วบ้านหนองบัวประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน 
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีนักเรียน 400 กว่าคน ฤดูแล้งล าบากมากขาดแคลน
น้ าประปาก็ไม่มี นักเรียนก็ล าบาก ผมได้ไปดู ปรากฏว่ามีสระเล็ก ๆ อยู่ 4 ลูก 
ตรงหมู่บ้าน ก็อยากฝากท่านนายกว่าแล้งนี้ขอความกรุณาน าเครื่องจักรไปขุด
สระให้กับเขาสักหน่อยนะครับ ขยายสระ 4 ลูก เป็นลูกเดียวกันเลย เพ่ือเก็บ
น้ าไว้ใช้ เพราะประชากรทั้ง 4 หมู่บ้านประชากรเป็น 1,000 คน นักเรียน 
400 กว่าคน ก็อยากจะฝากท่านนายก แต่ไม่ได้ก้าวก่าย ส.อบจ. ทองเสี่ยน นะ
ครับ เราช่วย ๆ กัน ผมขอฝากไว้ ขอบคุณมากครับ  
 

นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง      กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผม ส.อบจ.ทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง  
ในฐานะที่ถูกพาดพิง ผมเห็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ชาวต.นาสนุ่นแล้วครับ 
เรื่องสระ ขณะนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสนุ่น ได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสระดังกล่าว ใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว โดยขุดลอกให้ลึกลงไปอีก 3 เมตร 
น่าจะอยู่ประมาณ 4 เมตร น่าที่จะมีน้ าพอใช้ในฤดูแล้งนะครับ ผมขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ครับ 

/ประธานที่ประชุม... 



 - ๑๖ - 
ประธานที่ประชุม      ขอบคุณ ส.อบจ.ทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง เชิญท่านนายกครับ  

นายก อบจ.พช.      กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ส.อบจ.เกรียงศักดิ์ 
และส.อบจ.ทองเสี่ยน ครับ เมื่อวานผมเพ่ิงออกไปดูพ้ืนที่มา รถก าลังขุดอยู่  
ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจของ ส.ส.เอ่ียม ทองใจสด ขุดขยายสระ
ลูกนี้ให้รวมกัน ก าลังขุดอยู่ คาดว่าอีกประมาณ 6 วัน จะเสร็จ ขุดลึกลงไป
ประมาณ 3 เมตร หรือ 4 เมตร ถนนเส้นนี้ที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบจ. 
ไปด าเนินการรื้อถนนลาดยางออกแล้วบดอัด สรุปแล้วชาวบ้านชอบแบบนี้
มากกว่าลาดยาง แล้วสระลูกนี้ก็อยู่ข้าง ๆ ซึ่งเป็นสระที่ใช้ท าน้ าประปาแล้ว
ความลึกไม่พอ เราก็ไปด าเนินการขุดให้ลึกอีกประมาณ 3 เมตร ก็คิดว่าสระลูก
นี้ก็เป็นหัวใจขอบ้านหนองบัว ประชากรมีประมาณ 2,000 กว่าคน  
 

ประธานที่ประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

     ขอบคุณท่านนายกที่ได้ตอบปัญหาส.อบจ.ทองเสี่ยน และส.อบจ.เกรียง
ศักดิ์มีสมาชิกท่านใด เสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ .....ถ้าไม่มี ผมขอแจ้งนัด
ท่านสมาชิกประชุมสภาฯในวาระที่สองและวาระที่สาม ในวันที่ 25 กันยายน 
2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ส่วนสมาชิกท่านใดจะยื่นเสนอค าแปรญัตติ ก็เรียนเชิญนะครับ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2556 
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผู้อ านวยการทุกท่าน ข้าราชการ พ่ีน้องสื่อมวลชน 
และข้าราชการต ารวจทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ 
 

รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 
 
 

---------------------------- 
 
 

ผู้รับรองร่างรายงานการประชุม    ผู้ตรวจสอบร่างรายงานการประชุม 
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       เลขานุการสภาฯ                      หวัหน้าฝ่ายการประชุม  
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